



ฉบับที่ 26/2561

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนมีนาคมและไตรมาสที่ 1 ปี 2561

เศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี สอดคล้องกับการขยายตัวของอุปสงค์ต่างประเทศ ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกือบทุกหมวด การใช้จ่าย ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน สำหรับการลงทุนภาคเอกชนปรับลดลง ส่วนหนึ่งจากผลของฐานที่สูงในปีก่อน การใช้จ่ายภาครัฐลดลงตามรายจ่ายลงทุนขณะที่รายจ่ายประจำยังคงขยายตัว

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันชายฝั่งในประเทศเป็นสำคัญ อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 6.7 โดยเป็นการขยายตัวต่อเนื่องในเกือบทุกหมวดสินค้าจาก 1) อุปสงค์ต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง อาทิ การส่งออกเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ โทรศัพทมือถือ และแผงวงจรรวม 2) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าที่ราคาเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบขยายตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ 3) การขยายกำลังการผลิตในบางอุตสาหกรรมในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขยายตัวดี อย่างไรก็ตาม การส่งออกสินค้าเกษตรลดลงตามการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ที่หดตัวจากทั้งด้านราคาและปริมาณ โดยเป็นผลจากฐานราคาที่สูงจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ในปีก่อน และด้านปริมาณจากมาตรการจำกัดปริมาณการส่งออกภายใต้ข้อตกลงสภาไตรภาคียางพาราระหว่างประเทศ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวสูงต่อเนื่องที่ร้อยละ 16.3 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยขยายตัวในทุกกลุ่มหลักโดยเฉพาะจากจีน สอดคล้องกับการเปิดเส้นทางการบินใหม่จากเมืองรองของประเทศจีนมายังไทย และจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปขยายตัวดีจากผลของการเลื่อนวันหยุดในช่วงเทศกาลอีสเตอร์มาอยู่ในเดือนนี้ ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้วจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 จากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวในเกือบทุกกลุ่มหลัก ยกเว้นนักท่องเที่ยวจีนที่ปรับลดลงภายหลังจากที่เร่งขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือนก่อนหน้า

เครื่องใช้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายในเกือบทุกหมวด ยกเว้นในหมวดสินค้ากึ่งคงทนที่หดตัวเล็กน้อยหลังจากที่เร่งไปมากในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งและทั่วถึงนักโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย สะท้อนจากรายได้ลูกจ้างนอกภาคเกษตรกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ขณะที่รายได้ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมเริ่มมีทิศทางปรับดีขึ้นบ้างแม้ยังคงหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกันโดยเฉพาะการผลิตในหมวดยานยนต์ ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์

เครื่องใช้การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน จากเครื่องใช้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานสูงในปีก่อนของยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศ และการนำเข้าสินค้าทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในหมวดเครื่องบิน เรือ และแท่นขุดเจาะเพื่อการพาณิชย์ ขณะที่ยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยังขยายตัวบ้าง ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้วเครื่องใช้การลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนก่อนตามการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ

มูลค่าการนำเข้าสินค้า ขยายตัวร้อยละ 6.7 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 2.6 โดยเป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในหลายหมวดสินค้า ได้แก่ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าชั้นกลาง ขยายตัวตามการนำเข้าเชื้อเพลิงซึ่งขยายตัวตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ และการนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และพลาสติก 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการนำเข้าสินค้าไม่คงทนตามการนำเข้าเครื่องสำอาง ยา และปลาหมึกที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตปลากระป๋องเพื่อส่งออก และ 3) หมวดยานยนต์ขยายตัวสอดคล้องกับการผลิตและยอดจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดี สำหรับการนำเข้าสินค้าทุนในเดือนนี้ปรับลดลงเล็กน้อย

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนปรับลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายลงทุนหดตัวตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของกรมทางหลวงที่ลดลงประกอบกับผลของฐานสูงจากการเร่งเบิกจ่ายในปีก่อน ขณะที่รายจ่ายประจำขยายตัวจากรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.79 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.42 ในเดือนก่อน ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและราคาอาหารสดที่หดตัวน้อยลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 0.63 เท่ากับเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยด้านสินทรัพย์เป็นการไหลออกสุทธิจากการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (Thai Direct Investment: TDI) การให้สินเชื่อทางการค้าของผู้ส่งออกไทยกับคู่ค้าในต่างประเทศ และการลงทุนในตราสารทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) ส่วนด้านหนี้สินเป็นการไหลออกสุทธิจากการขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างชาติทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน รวมทั้งการชำระคืนเงินกู้ของสถาบันที่รับฝากเงินเพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปี 2560 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีในเกือบทุกหมวดสินค้า และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจากจีน สำหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในทุกหมวดการใช้จ่ายสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวตามการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุปสงค์ในประเทศ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวจากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ การลงทุนภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยจากเครื่องซึ่การลงทุนในหมวดก่อสร้าง ขณะที่การนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ยังคงขยายตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงตามราคาอาหารสดโดยเฉพาะราคาเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ที่ยังคงหดตัวหลังจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศและราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ขยายตัวชะลอลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเท่ากับไตรมาสก่อน อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมเศรษฐกิจมหภาค 1-2

โทร. 0 2283 5639, 0 2283 5647

e-mail: EPD-MacroEconomicsTeam1-2@bot.or.th